

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tôi tên: **NGUYỄN TRỌNG LÂM**. Sinh ngày: 11/10/1988.

Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Thật tự hào khi tôi và gia đình được sinh sống trên mảnh đất Bình Phước yêu thương và đặc biệt hơn là tôi đã được lớn lên, rèn luyện, được cống hiến từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương Bình Phước.

Trưởng thành từ cơ sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng nhân dân (HĐND), đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

Thứ nhất, với trách nhiệm là người đại diện cho dân, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt, chia sẻ, phản ánh trung thực những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với Hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành chức năng. Kiến nghị các cơ quan

chức năng có thẩm quyền để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, quan tâm đến chính sách xã hội và công tác an sinh xã hội, chú ý nhiều hơn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Thứ hai, tôi sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực học hỏi nâng cao trình độ trên tất cả các lĩnh vực liên quan để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, là cơ quan đại diện cho người dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Thực hiện tốt chức năng giám sát để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là chính quyền "của dân, do dân và vì dân". Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong bộ máy công quyền góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba, với trách nhiệm là đại biểu trẻ, tôi sẽ tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để cho các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; các hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện; xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi, khu vui chơi để thanh thiếu nhi và nhân dân được sinh hoạt văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, từ đó góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật và sa vào tệ nạn xã hội.

Thứ tư, từ những kiến nghị của các cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng để cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhà và các tổ chức thành viên tập thể như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Doanh nhân trẻ tỉnh, Thầy thuốc trẻ tỉnh tiếp tục sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể kết nối, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng nhân dân để kịp thời kiến nghị, đề xuất, và theo dõi để phản hồi kết quả với cử tri kịp thời.

Trên đây là Chương trình hành động cá nhân của bản thân. Tôi rất mong nhận sự ủng hộ và đặc biệt là nhận được sự góp ý của cử tri. Đối với tôi, những lời góp ý đó không chỉ cho bản thân tôi mà còn là những tâm tư, nguyện vọng của bà con gửi gắm đến Đảng, hệ thống chính trị và chính quyền các cấp. Tôi tâm nguyện rằng, dù có được bà con tín nhiệm hay không, tôi vẫn nguyện làm hết sức mình trên cương vị công tác của mình là phục vụ nhân dân. Tôi sẽ làm việc một cách tận tụy, luôn học tập trau dồi kiến thức để không ngừng hoàn thiện mình phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri đã gửi gắm.

Trân trọng cảm ơn!